

**Biểu 1: Kết quả giải quyết kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
tại Thông báo số 133/TB-MTTQ-BTT ngày 28/6/2022**

(kèm theo Báo cáo số 116 /BC-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết	Cơ quan được giao giải quyết
1	<p>Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất rừng, chặt, phá rừng nhất là những nơi có mỏ khai thác đất, dự án san lấp mặt bằng ở một số địa phương</p>	<p>1. Về tăng cường công tác quản lý đất đai: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ kiểm tra và Tổ giúp việc kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra (lần 2), đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 10/10 huyện, thành phố.</p> <p>- Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 17.143 trường hợp vi phạm, với diện tích 2.861 ha; giảm 54.699 về số trường hợp, giảm 7.633 ha về số diện tích so với số liệu tổng hợp tại thời điểm giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy - tháng 02/2022, do tách riêng nhóm vi phạm trong nội bộ đất nông nghiệp để có biện pháp xử lý phù hợp (theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 272/TB-UBND ngày 13/6/2022).</p> <p>- Kết quả xử lý đến nay như sau: + Đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng vi phạm được 17.119 / 17.143 trường hợp, đạt 99,8%. Các huyện, thành phố đã và đang chỉ đạo các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các hộ dân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện; công bố công khai các trường hợp người dân được chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà không phải xin phép cấp có thẩm quyền nhưng phải đăng ký đất đai theo quy định. Một số huyện đã triển khai tích cực như: Tân Yên 8.321 trường hợp, Việt Yên 1.577 trường hợp...</p> <p>+ Đã tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính 3.790 trường hợp (bằng 22,1% tổng số trường hợp vi phạm); trong đó, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.793/3.790 trường hợp (bằng 74% tổng số trường hợp lập biên bản vi phạm), với tổng số tiền xử phạt là 6,3 tỷ đồng, đã thực hiện nộp phạt 4,0 tỷ đồng (chủ yếu ở các huyện: Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Lục Ngạn, Sơn Động); đã ban hành quyết định buộc khắc phục hậu quả 2.342 trường hợp; đã khắc phục hậu quả, tháo dỡ trả lại mặt bằng 1.123 trường hợp; chưa thực hiện 2.861 trường hợp.</p> <p>+ Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm sau ngày 11/6/2020 Tại thời điểm 30/5/2022, toàn tỉnh còn 71 trường hợp chưa xử lý xong (Yên Thế 5, Lục</p>	Sở Tài nguyên và Môi trường

	<p><i>Ngạn 31, Lục Nam 3, Hiệp Hòa 17, Lạng Giang 5, Việt Yên 7, Sơn Động 3).</i></p> <p>Trong thời gian từ 01/6 đến 31/8/2022 các huyện đã xử lý thêm được 25 trường hợp (<i>Yên Thế 3, Lục Ngạn 9, Lạng Giang 5, Việt Yên 5, Sơn Động 3</i>), còn lại 25 trường hợp đang tiếp tục xử lý (<i>Yên Thế 2, Lục Ngạn 2, Lục Nam 2, Hiệp Hòa 17, Việt Yên 2</i>). Một số huyện đã tích cực xử lý như Yên Thế, Việt Yên. Huyện Hiệp Hòa đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế đối với 17/17 trường hợp.</p> <p>Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ công tác của tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU tại các huyện, thành phố; hướng dẫn các địa phương xử lý, giải quyết vi phạm. Trước mắt, tổ chức kiểm tra ngay đối với các địa phương có số lượng vi phạm giảm nhiều so với thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giám sát để xác minh tính chính xác và chất lượng xử lý vụ việc.</p> <p>2. Về công tác quản lý khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản:</p> <p>*) Về công tác lắp đặt trạm cân, camera</p> <p>Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thông báo số 369/TB-UBND ngày 12/8/2021 giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện lắp đặt trạm cân và camera giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/7/2022.</p> <p>Kết quả đến nay có 9 mỏ đã lắp đặt trạm cân, có 50 mỏ đã lắp đặt camera; còn lại 34 mỏ thuộc trường hợp phải lắp đặt trạm cân nhưng chưa tiến hành lắp đặt. Ngoài ra có 28 mỏ đề xuất không phải lắp đặt trạm cân (các mỏ khai thác cát, sỏi sông sang mạn thuyền, không sử dụng bến bãi tập kết Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ và các mỏ khoáng sản có thời hạn giấy phép dưới 1 năm).</p> <p>Ngày 22/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4660/UBND-KTN về việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.</p> <p>*) Về công tác tham mưu tăng cường quản lý khoáng sản</p> <p>- Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4525/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.</p> <p>- Thành lập 02 đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 198/QĐ-TNMT ngày 17/3/2022 và Quyết định số 775/QĐ-TNMT ngày 19/9/2022). Kết quả đã kiểm tra 35 đơn vị khai thác khoáng sản; qua kiểm tra</p>	
--	--	--

		<p>đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp với số tiền 600 triệu đồng.</p> <p>3. Giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất rừng, chặt, phá rừng nhất là những nơi có mỏ khai thác đất, dự án san lấp mặt bằng ở một số địa phương.</p> <p>UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát và nắm tình hình tranh chấp, chặt phá rừng đối với khu vực có mỏ khai thác đất, dự án san lấp mặt bằng, hiện tại trên địa bàn tỉnh không phát sinh các điểm tranh chấp liên quan đến nội dung nói trên.</p>	
2	<p>Hiện nay, một số loại tội phạm tăng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng giả danh lãnh đạo tỉnh, ngành, địa phương, giả danh công an, viện kiểm sát, người nước ngoài, tuyển cộng tác viên bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Tình trạng tin dụng đen trên mạng diễn ra phức tạp gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu người dân</p>	<p>Trong 9 tháng đầu năm 2022, tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế, làm giảm (xảy ra 514 vụ, giảm 28 vụ (5,2%) so với cùng kỳ 2021). Tuy nhiên, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng tăng (Giết người). Một số loại tội phạm đã được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: Cố ý gây thương tích, Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản.... Tội phạm sử dụng công nghệ cao xảy ra chủ yếu là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn như: <i>mời gọi làm nhiệm vụ hưởng lợi nhuận cao; đầu tư tài chính; giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát; giả mạo tài khoản Zalo</i>. Trong kỳ, lực lượng Công an đã tiếp nhận 45 vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, gây thiệt hại khoảng 37,9 tỷ đồng (giảm 17 vụ so với cùng kỳ 2021).</p> <p>Năm 2022, Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác trọng tâm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm như: Bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên Đán Nhân Dân năm 2022, bảo vệ SEA Games 31 và cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người...Chỉ đạo tăng cường đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm về cờ bạc, mại dâm...Tổ chức triển khai thực hiện Phương án về xử lý, giải quyết một số tình huống khi xảy ra vụ án Cướp tài sản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...Chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tham mưu Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức cuộc thi "<i>Tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng</i>" nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng Nhân dân về các phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Triển khai cao điểm tuyên truyền phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhất là trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Công an tỉnh, fanpage, Trang Zalo Công an các đơn vị, địa phương...về phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao và các biện pháp phòng tránh, xử lý tình huống đến các tầng lớp Nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ và Nhân dân.</p> <p>Chỉ đạo tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, xử lý tội phạm. Đã tiếp nhận, giải quyết 2.391 tố giác, tin báo tội</p>	Công an tỉnh

		<p>phạm và kiên nghị khởi tố, khởi tố vụ án hình sự 1.191 tin. Điều tra, khám phá 461 vụ 796 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 89,1%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; bắt, xử lý 93 vụ 561 đối tượng đánh bạc, 06 vụ 29 đối tượng hoạt động mại dâm; bắt, vận động đầu thú 65 đối tượng truy nã (trong đó có 18 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm); khởi tố, điều tra 13 vụ, 26 bị can liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.</p>	
3	<p>Chỉ đạo UBND các cấp, nhất là cấp cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai minh bạch các hoạt động của chính quyền và các chương trình đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nhân dân được biết, giám sát việc thực hiện. Tăng cường đối thoại, giải đáp những thắc mắc của nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về hiệu quả điều hành, quản lý của chính quyền các cấp</p>	<p>Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình được quan tâm chú trọng. Quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn đã đi vào nền nếp, hiệu quả, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 100% các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, thông báo để nhân dân biết các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, về thu - chi ngân sách, các khoản đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, kế hoạch vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quản lý và sử dụng đất đai... Những vấn đề liên quan đến lợi ích, nghĩa vụ của Nhân dân như: mức đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi xã, thôn, tổ dân phố; về đóng góp công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa... đều được đưa ra để Nhân dân bàn và trực tiếp quyết định, do đó đã tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân và huy động tốt nhân lực để triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở địa phương. UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa” đều có lịch tiếp công dân niêm yết tại trụ sở, tiếp công dân đúng định kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả giải quyết thủ tục hành chính các cấp đúng và trước hạn. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã tạo mọi điều kiện để Nhân dân tham gia công tác giám sát. Các tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định của Luật Hoà giải cơ sở. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố đã nghiêm túc triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. Các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và người lao động được công khai và thông tin đầy đủ. Thực hiện lấy ý kiến khi đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển cán bộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập, theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ; bản kê khai được niêm</p>	UBND các huyện, thành phố

		<p>yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị theo đúng thời gian 15 ngày. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức đã có sự phối hợp giữa các cơ quan với tổ chức công đoàn. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan đã góp phần quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy được dân chủ, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc, từng bước tạo được văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao</p>	
4	<p>Để tạo sự thống nhất trong toàn tỉnh về kinh phí hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ tối thiểu 10 triệu đồng/năm/xã cho hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Theo quy định tại điểm a, Khoản 5 Điều 90 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP).</p>	<p>Ngày 10/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3862/UBND-KTTH về việc bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí hỗ trợ tối thiểu 10 triệu đồng/năm/xã cho hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại điểm a, Khoản 5 Điều 90 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/ 2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.</p> <p>Kết quả đến nay:</p> <p>Yên Thế: 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn.</p> <p>Yên Dũng: 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện điều chỉnh dự toán và bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiệp Hòa: 6 xã đã bố trí 10 triệu đồng/xã, thị trấn, còn lại 19 xã bố trí 5 triệu đồng/ xã, thị trấn (năm 2022). Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn trong dự toán năm 2023. - Sơn Động: Việc thực hiện bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng 13 xã, thị trấn bố trí 10 triệu, 2 xã: 5 triệu (Đại Sơn, An Lạc), 1 xã 9 triệu (Cầm Đàn) - Thành phố Bắc Giang: 16/16 xã, phường đã thực hiện bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn. - Việt Yên: 17/17 xã, thị trấn đã thực hiện bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn. - Tân Yên: 22/22 xã, thị trấn đã thực hiện bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn. - Lục Nam: 25/25 xã, thị trấn đã thực hiện bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư 	Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố

		<p>cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn.</p> <p>- Lục Ngạn: Trong năm 2021, 2022, UBND huyện Lục Ngạn đã bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã với tổng số tiền 290 triệu đồng (năm 2021: 145 triệu đồng; năm 2022: 145 triệu đồng) cho 29 xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn là 05 triệu đồng/năm). Ngày 10/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn 3862/UBND-KTTH chỉ đạo bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Theo đó, UBND huyện Lục Ngạn đã chỉ đạo UBND xã, thị trấn bố trí đảm bảo tối thiểu mức hỗ trợ 10 triệu đồng/năm/xã (theo quy định tại điểm a, Khoản 5 Điều 90 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP) trong dự toán năm 2023.</p> <p>- Lạng Giang: 21/21 xã, thị trấn đã thực hiện bố trí kinh phí cho công tác giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo mức tối thiểu là 10 triệu đồng/xã, thị trấn.</p>	
--	--	--	--